



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก (สนง. ปลัด อบต.) โทร. ๐๗๓ - ๕๓๐๙๗๗

ที่ นธ ๗๒๙๐๑/-

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลิโก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก ได้จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิโก ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย นั้น

เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ทำให้มีข้อสั่งการ รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องระงับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่มีกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิโก ได้ตระหนักในข้อสั่งการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยได้พิจารณาแล้วว่าแผนการดำเนินงานที่บรรจุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่มีการดำเนินการให้บรรลุตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับแผนการดำเนินการดังกล่าว มีความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จึงขออนุมัติใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายภัทรพงศ์ เวทโอสถ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- (✓) ทราบและเห็นควรเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ อบต. ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายเฟาชิตี สาและ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก่
- (✓) ทราบและเห็นควรเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ อบต. ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญอริย์ แม่ทาลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก่